

ĐỀ CAO KỸ LUẬT ĐẢNG NHẪM PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG CHIẾN ĐẤU

TRẦN-THƯỜNG KHIÊM

Phó trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng-bình

Qua những tháng chiến đấu chống máy bay và tàu chiến Mỹ, quân dân Quảng-bình chúng tôi giành được những thắng lợi to lớn, bắn rơi trên 100 máy bay phản lực Mỹ đủ các loại, bắt sống 3 phi công, bắn chìm 3 tàu biệt kích và đã giành được một vụ chiêm thắng lợi toàn diện trong điều kiện máy bay Mỹ đánh phá ngày đêm không ngớt, sức lao động thiếu và rất căng. Nhưng thắng lợi to hơn, cơ bản hơn là khí thế chiến đấu của quân dân Quảng-bình chúng tôi ngày càng tăng cao hơn, lòng tin tưởng ở thắng lợi của cuộc chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược ngày càng củng cố, sự nhất trí về tinh thần và chính trị được nâng cao hơn lúc nào hết. Đó là sự trả lời xác đáng đối với âm mưu đánh phá miền Bắc của Giôn-xơn và bè lũ.

Trong chiến đấu và sản xuất, các đảng viên tỏ ra rất xứng đáng với vai trò tiên phong, lãnh đạo của mình. Tuyệt đại đa số đã nêu cao gương dũng cảm, hy sinh, tận tụy vì quần chúng. Các tổ chức và cán bộ Đảng đã tỏ ra có năng lực, tháo vát lãnh đạo quần chúng vừa sản xuất vừa chiến đấu tốt.

Để lập nên những thành tích chung đó, công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời đề cao kỹ luật Đảng trong chiến đấu của đảng bộ chúng tôi đã góp một phần nhỏ.

Trước tình hình cả đảng bộ đang tập trung vào nhiệm vụ lãnh đạo thắng lợi cuộc chiến đấu chống Mỹ và đẩy mạnh sản xuất, vấn đề đặt ra cho chúng tôi là công tác kiểm tra phải phục vụ như thế nào, phải làm gì để phát huy vai trò tiên phong, lãnh đạo của đảng viên và các tổ chức Đảng, nhất là tổ chức cơ sở, trong cuộc chiến đấu chống máy bay và tàu chiến Mỹ ? Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, chúng tôi hướng dẫn cho các huyện, các xã, sau mỗi trận chiến đấu, phải kịp thời kiểm điểm, xem xét tinh thần, thái độ và sự hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mỗi đảng viên, xem xét ý thức chấp hành mệnh lệnh đi nghĩa

vụ quân sự, mệnh lệnh điều động đi phục vụ các nhiệm vụ chiến đấu và quốc phòng khác của họ. Thông qua đó biểu dương kịp thời những gương tốt, đồng thời xử trí thích đáng những đảng viên có sai lầm để đề cao kỷ luật Đảng, phát huy tác dụng giáo dục chung.

Chúng tôi chú ý trước hết đến các cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở, các đồng chí ở trong các đảng ủy, chi ủy xã, trong ban lãnh đạo công an, xã đội, ... Vì tinh thần, thái độ, việc làm của các đồng chí này có ảnh hưởng quyết định đối với các đảng viên khác và hoạt động của toàn đảng bộ. Giữa các vùng xung yếu như ven biên, dọc quốc lộ, nơi có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa, v.v...

Thường là khi nhân mạng phải đề cao kỷ luật Đảng, phát huy tác dụng của nó, kịp thời phục vụ cho chiến đấu, nếu không được hướng dẫn và uốn nắn kịp thời, thì dễ sa vào thiên hướng “trùng trị”, muốn xử lý nặng. Bên cạnh đó, cũng có khuynh hướng nể nang “xuê xoa” lẫn cho nhau. Bởi vậy, tỉnh ủy chúng tôi chỉ thị phải hết sức chú trọng làm cho các cấp nắm vững *ý nghĩa giáo dục và phương châm nghiêm túc*, thận trọng cho kỷ luật Đảng. Phải thông qua việc đề cao kỷ luật Đảng mà tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, không ngừng nâng cao tinh thần chiến đấu. Chủ yếu là giáo dục, khi cần thiết mới xử trí về kỷ luật.

Quán triệt ý nghĩa và phương châm trên, các đảng ủy cơ sở, các chi bộ, sau mỗi trận chiến đều mở cuộc sinh hoạt nội bộ, tiến hành kiểm điểm từng đảng viên. Số lớn đảng viên đã được biểu dương, khen thưởng. Những đảng viên có sai lầm thiếu sót chỉ chiếm phần nhỏ. Cho đến nay chúng tôi chỉ xử trí kỷ luật 18 trường hợp đối với cá nhân đảng viên và 2 trường hợp đối với tập thể ban thường vụ đảng ủy xã và chi ủy phòng lương thực của một huyện. Còn phần lớn là các trường hợp sai phạm kỷ luật chỉ phải tiến hành kiểm thảo để rút kinh nghiệm và làm học giáo dục chung. Trong 20 trường hợp phải xử trí kỷ luật, chỉ có một trường hợp áp dụng hình thức khai trừ, một trường hợp cho rút lui khỏi Đảng, còn đều là khiển trách, hoặc cảnh cáo. Đến nay, gần hết các đồng chí phạm kỷ luật đều đã trở thành những đảng viên tích cực, và đang phát huy vai trò tiên phong lãnh đạo của mình.

Việc đề cao kỷ luật Đảng còn phải nhằm đạt tới mục đích *phát huy khí thế chiến đấu*, đặt nêu cao vai trò tiên phong, lãnh đạo của đảng viên. Ở địa phương chúng tôi đã xảy ra trường hợp có đồng chí thường vụ huyện ủy về phụ trách một cụm, ở đây trong lúc máy bay địch bắn phá, trung đội dân quân do một đồng chí xã đội phó chỉ huy chiến đấu suốt ngày, nhưng vì chủ quan, bắn rất phí đạn mà không đạt được kết quả gì. Sau chiến đấu, đồng chí thường vụ huyện ủy đã tập họp đơn vị này, chỉ trích gắt gao, tuyên bố cách chức đồng chí xã đội phó, đồng chí chỉ huy trung đội dân quân, và đòi thu súng của toàn đơn vị. Việc làm này vừa trái phương châm vừa không đúng thủ tục thi hành kỷ luật, gây nên hậu quả tai hại là các đồng chí nói trên bất mãn, tiêu cực, bỏ nhiệm vụ, phải mất một thời gian sau mới ổn định được tinh thần của đơn vị dân quân. Chúng tôi đã kịp thời rút kinh nghiệm này, làm cho các cấp nắm vững mục đích của việc đề cao kỷ luật Đảng trong chiến đấu. Phê bình, kiểm điểm hoặc xử trí kỷ luật là phải nhằm phát huy được khí thế chiến đấu của đảng viên và quần chúng. Nếu ngược lại thì coi như là thất bại.

Đề cao kỷ luật Đảng là vấn đề thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Trước tình hình mới hiện nay, nó lại càng cần thiết, nhất là ở những nơi có tình hình trực tiếp chiến đấu, khẩn trương. Qua kinh nghiệm của mình, chúng tôi thấy rằng đề cao kỷ luật Đảng đã có tác dụng rõ rệt trong việc phát huy vai trò tiên phong, lãnh đạo của đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong chiến đấu cũng như trong sản xuất. Trên đây là một vài ý kiến đơn sơ và chưa được thuận thực xin góp phần trao đổi với các đồng chí.